

แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

ที่	ช่วงเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	ทบทวนผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๔	ทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๔ และจัดทำข้อเสนอ/มาตรการในการยกระดับค่าคะแนน ITA ในปี ๒๕๖๕ นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตจังหวัดสมุทรปราการและคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของจังหวัดสมุทรปราการ
๒	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕	จัดประชุม/สัมมนาเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๕	จัดสัมมนาหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมาและเตรียมรองรับเกณฑ์การประเมินในปีต่อไปให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการภูมิภาค ๓๑ แห่ง อปท. ๔๙ แห่ง

ที่	ช่วงเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน	การลงทะเบียนประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน ๑. ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียน ๒. ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๓. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	สำนักงานจังหวัด
๔	๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ๑. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT โดยคำนึงถึงความครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ ๒. ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุดและไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด	สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการภูมิภาค ๓๑ แห่ง อปท. ๔๙ แห่ง

ที่	ช่วงเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕	๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EET)	เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๑. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EET โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EET ๒. ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุดและไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด	สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการภูมิภาค ๓๑ แห่ง อปท. ๔๙ แห่ง
๖	๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕	เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะระดับจังหวัดมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ (ส่วนราชการ ๓๑ แห่ง) โดยสำนักงานจังหวัดเป็นผู้รวบรวมระดับ อปท. อปท. แต่ละแห่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำกับดูแล ๑. ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแบบวัด	สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการภูมิภาค ๓๑ แห่ง อปท. ๔๙ แห่ง

ที่	ช่วงเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแบบวัด	
๗	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	การให้คะแนนแบบวัด OIT ของคณะที่ปรึกษา	เตรียมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคะแนนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สำนักงานจังหวัด
๘	๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕	ชี้แจงแบบวัด OIT เพิ่มเติม	ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สำนักงานจังหวัด